

**แนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch  
ในการจัดสำรับอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา**

นำเสนอเมื่อ : 13 ธ.ค. 2567

แนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch  
ในการจัดสำรับอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๑๑๖๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๑๑๖๒  
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการ  
บริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวัน กรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาทุกเขต ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ปัจจุบันโปรแกรม Thai School Lunch  
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ โดยความร่วมมือกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการปรับปรุงดังกล่าวจะขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการพร้อมใช้งานได้  
ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพื่อให้การจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน จึงได้หารือกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
และกำหนดแนวทางการจัดอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดอาหารกลางวัน  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ - ๓ โดยการคำนวณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๑ คน  
จะเท่ากับ ๑.๕ เท่าของนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๑ คน

๒. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสามารถคำนวณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อสำหรับนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โดยไปยังหน้าการจัดสำหรับที่จัดให้ระดับประถมศึกษา แล้วใส่จำนวนนักเรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ที่ต้องการ X ๑.๕ เท่า (เช่น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๐ คน X ๑.๕ เท่า  
= ๔๕ คน ให้ใส่เลข ๔๕ คน) จะได้ปริมาณวัตถุดิบเพิ่มที่ต้องจัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (รายละเอียด  
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๓. โรงเรียนขยายโอกาส...

“เรียนดี มีความสุข”

๓. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดซื้อวัตถุดิบตามการคำนวณโปรแกรม Thai School Lunch และตักอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานตามที่แนะนำในคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่ <https://www.obec.go.th/archives/1013752>

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำอาหารกลางวัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร์ ภาวังคนันท์)  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [student.obec@gmail.com](mailto:student.obec@gmail.com)

“เรียนดี มีความสุข”

1. [หนังสือ](#)
2. [สิ่งที่ส่งมาด้วย](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน